



NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HỌC VIỆN TRỰC TUYẾN AMWAY



01

Để vào hệ thống học tập mới (tên là "Học Viện Trực Tuyến Amway") sau khi ra mắt, tôi phải làm các bước nào?



Hoàn toàn giống như cách vào hệ thống Elearning hiện nay, Nhà Phân Phối cần đăng nhập vào website "amway.com.vn", sau đó chọn mục "Chương trình đào tạo cơ bản / Elearning" để vào Học Viện Trực Tuyến Amway.

02

Tôi có thể vào Học Viện Trực Tuyến Amway để học các khóa Elearning bằng những thiết bị nào?

Anh/ chị có thể vào Học Viện Trực Tuyến Amway để học các khóa Elearning bằng máy tính bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.

03

Các khóa học Elearning trên Học Viện Trực Tuyến Amway có thể chia sẻ được cho ứng viên tiềm năng học mà không cần đăng nhập hay không?

Theo chính sách hiện nay của Công Ty, Học Viện Trực Tuyến Amway là hệ thống học tập chỉ dành cho Nhà Phân Phối, do đó ứng viên tiềm năng cần đăng ký trở thành Nhà Phân Phối để tiếp cận các khóa học Elearning trên hệ thống.

04

Học Viện Trực Tuyến Amway có tính năng thông báo khi có khóa học mới không?

Các khóa học mới ra mắt sẽ được hiển thị trực quan trong mục "Khóa học mới" trên trang chủ của hệ thống.

05

Nhà Phân Phối vào Học Viện Trực Tuyến Amway để học những nội dung gì?

Vì Học Viện Trực Tuyến Amway sẽ thay thế hệ thống học tập Elearning hiện nay, nên tất cả nội dung của hệ thống học tập cũ đều có trên Học Viện Trực Tuyến Amway, do đó Nhà Phân Phối vào Học Viện Trực Tuyến Amway để:

1. Học Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản (với Nhà Phân Phối Mới).
2. Học các khóa về sản phẩm, kinh doanh, quy tắc ứng xử... (với Nhà Phân Phối hiện tại).

06

Nội dung của Chương trình đào tạo cơ bản có gì thay đổi khi Học Viện Trực Tuyến Amway ra mắt không?

Nội dung của Chương trình đào tạo cơ bản KHÔNG có gì thay đổi khi Học Viện Trực Tuyến Amway ra mắt.

07

Trên website của Học Viện Trực Tuyến Amway, tôi thấy có mục "Yêu cầu", có phải đây là mục chứa các khóa học bắt buộc tôi phải hoàn thành không? Vì sao?

Trên Học Viện Trực Tuyến Amway, một số Nhà Phân Phối đang hướng đến danh hiệu mới Silver Producer, Gold Producer & Platinum sẽ thấy mục "Yêu Cầu", là nơi chứa các khóa học mà Công Ty bắt buộc Nhà Phân Phối này phải học để được xét duyệt danh hiệu mới. Nếu không hoàn thành tất cả các khóa học ở mục "Yêu Cầu", Nhà Phân Phối sẽ không được công nhận danh hiệu mới. Các khóa học bắt buộc tại mục "Yêu cầu" được Công Ty đưa ra tùy theo chiến lược kinh doanh ở từng giai đoạn, và sẽ được thông báo trong các cuộc họp lãnh đạo Platinum và các kênh truyền thông chính thức khác của Amway nếu có sự thay đổi trong tương lai.



ABO Academy



NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HỌC VIỆN TRỰC TUYẾN AMWAY

Tiếp theo



Hiện tại tôi đã là Nhà Phân Phối, đã từng hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản (bao gồm việc vượt qua bài kiểm tra), vậy khi Học Viện Trực Tuyến Amway ra mắt thì tôi có cần học lại Chương trình đào tạo cơ bản không?

08



Tất cả Nhà Phân Phối hiện tại đã từng hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản (bao gồm việc vượt qua bài kiểm tra) thì không cần phải học lại Chương trình đào tạo cơ bản khi Học Viện Trực Tuyến Amway ra mắt.

09

Lịch sử học các khóa học điều kiện để xét duyệt các danh hiệu mới Silver Producer, Gold Producer & Platinum trên hệ thống E-learning hiện tại có được bảo lưu không? Hay tôi cần phải học lại các khóa này trên hệ thống mới để được xét duyệt danh hiệu?

Nếu Nhà Phân Phối đã hoàn thành các khóa học điều kiện để xét duyệt trên hệ thống cũ thì không cần phải học lại khi Học Viện Trực Tuyến Amway ra mắt.

10

Khi hệ thống mới ra mắt, điều kiện để bài kiểm tra Chương trình đào tạo cơ bản xuất hiện có thay đổi không?

Khi Học Viện Trực Tuyến Amway ra mắt, điều kiện để bài kiểm tra Chương trình đào tạo cơ bản xuất hiện KHÔNG có sự thay đổi, nghĩa là Nhà Phân Phối Mới cần thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau thì bài kiểm tra mới xuất hiện:

1. Một là phải học nội dung 7 khóa học của Chương trình đào tạo cơ bản trong thời gian tối thiểu 8 tiếng.
2. Hai là Nhà Phân Phối Mới đã nộp hồ sơ đăng ký gia nhập đến công ty Amway Việt Nam.

11

Trên website của Học Viện Trực Tuyến Amway, tôi thấy có mục "Khóa học đề xuất cho bạn", có phải đây là mục chứa các khóa học bắt buộc tôi phải hoàn thành không?

Trên website của Học Viện Trực Tuyến Amway, Nhà Phân Phối sẽ thấy có mục "Khóa học đề xuất cho bạn", đây là mục chứa các khóa học mà Học Viện đề xuất Nhà Phân Phối nên học, đề xuất này được Học Viện đưa ra dựa vào thành tích hiện tại của Nhà Phân Phối nhằm hỗ trợ cho quá trình phát triển kinh doanh tiếp theo và hoàn toàn KHÔNG BẮT BUỘC phải hoàn thành.

12

Ngoài các khóa học Elearning, tôi có nhu cầu tải các tài liệu huấn luyện khác của Công Ty, các tài liệu huấn luyện này sẽ được chứa ở đâu trên Học Viện Trực Tuyến Amway?

Ngoài các khóa học Elearning, Phòng Huấn Luyện cũng có tải một số tài liệu huấn luyện khác được cho phép (dưới dạng file PDF) lên Học Viện Trực Tuyến Amway để Nhà Phân Phối lưu về máy sử dụng. Các tài liệu huấn luyện này được chia thành 4 nhóm:

- "CÁC TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN CỦA NUTRILITE"
- "CÁC TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN CỦA ARTISTRY"
- "CÁC TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN CHĂM SÓC CÁ NHÂN & GIA DỤNG"
- "CÁC TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN KINH DOANH & QUY TẮC ỨNG XỬ"

Để nhanh chóng tìm tài liệu huấn luyện, Nhà Phân Phối chỉ cần đánh "tài liệu huấn luyện" vào thanh TÌM KIẾM ở đầu trang Học Viện sẽ được hệ thống dẫn đến nơi chứa các tài liệu.